



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ thaigov ทีวีทุกช่อง</p>	<p>พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันสังกัด สบช. -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันสบช. และพระราชทาน ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สังกัดสธ. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ และได้ประทานพระโอวาท ความว่า ผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ของวิทยาลัยสังกัดก.สาธารณสุขทุกคน มีความสำคัญต่องาน ให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลทั่วภูมิภาคของประเทศ โดย เน้นให้บุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาและได้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของตนเอง ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ นำวิชาความรู้ไป ใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างแท้จริง</p>
<p>มติชน คอลัมน์ แวดวงการ ศึกษา มติชนออนไลน์</p>	<p>ทุนสมเด็จย่า -เสนอข่าว คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ จัดให้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนประจำปี แก่มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี และองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ และมอบทุนการศึกษา "ทุนสมเด็จย่า'90" แก่นักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา จากการหารือร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้เพิ่มทุนการศึกษา จาก 480 ทุนต่อปี เป็น 1,000 ทุนต่อปี ภายในปี 2564 โดยจะขยายขอบข่ายการจัดสรรทุนไปยังวิทยาลัยพยาบาลใน กำกับของรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>พฤติกรรมเสี่ยงเชื้อดื้อยา -เสนอข่าว รศ.ภญ.ดร.ธิดิตา เฟ็งสุภาพ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ได้ จัดทำแบบสอบถาม 5 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยา โดยเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่มีผู้ตอบว่าเคยปฏิบัติเป็น จำนวนมากจาก 10 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยาที่เคยสำรวจเมื่อปี 2560 คือ 1.ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากิน เอง 2.ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินตามคนอื่น 3.ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ ในครั้งก่อน 4.หยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่ออาการดีขึ้น และ 5.แกะแคปซูลเอาผงยาต้านแบคทีเรียไปโรยแผล โดยจากการสำรวจในระบบออนไลน์ ปี 2561 พบว่า มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเชื้อดื้อยาน้อยลงกว่าปี 2560 สอดรับกับที่สสส. กพย. สธ. และหลายหน่วยงานได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งลดการใช้ยาต้านแบคทีเรียใน 3 อาการ คือ ไข้หวัด ท้องเสีย และแผลสด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Gnews</p>	<p>ประชุมวิชาการ รพร. ครั้งที่ 21 -เสนอข่าว ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ รพร. เปิดการประชุมวิชาการพัฒนา รพร. ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพ” โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และนพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร สธ. และเจ้าหน้าที่รพร.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน และนำไป ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รพร. 21 แห่งทั่วประเทศ ก่อกำเนิดจากแรงศรัทธาและความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวไทยต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสนองพระราชประสงค์ที่ทรง ห่วงใยประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี สธ.ได้สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนารพร.ทุก แห่งให้มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทุกแห่งได้รับมาตรฐานคุณภาพ HA ส่วนรพร.ทำบ่อ และรพร.ก ระนวน ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ด้วย โดยในปีนี้ กำหนดค่านิยมของรพร. คือ จงรักภักดี มีคุณธรรม นำ สร้างความสุข มีกรอบและทิศทางการพัฒนาให้เป็นรพ.ต้นแบบแห่งความสุข ผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุข โดยนำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ TNN เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>แนวคิด รพ.คุณธรรมและมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความดีมาประยุกต์ใช้</p> <p>ตรวจคลินิกศัลยกรรมหน้าอก จ.ปทุมธานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมเต้านมแล้วเกิดติดเชื้อ ย่านรังสิต จ.ปทุมธานี ว่า ขณะนี้สสจ. ปทุมธานี ได้ขอให้ สบส. ส่งนักกฎหมายเข้าไปช่วยเหลือ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ เบื้องต้นจะตรวจสอบในประเด็นข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ คือ 1.คลินิกมีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องกับ สสจ.หรือไม่ และ 2.หากคลินิกขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลได้ควบคุม ดูแลคุณภาพ มาตรฐานของสถานพยาบาล ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ส่วนประเด็นการโฆษณา ต้องให้ สสจ. ตรวจสอบว่าได้ขออนุญาตโฆษณาหรือไม่ รวมถึงประเด็นที่อาจมี นายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำการโฆษณาด้วย</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>อย.เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CORDIA</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CORDIA PURE PLUS ทางเฟซบุ๊กชื่อ CORDIA STRONG พบข้อความโฆษณาว่า ลดจริงไม่มโน 14 กก. ใน 2 เดือน ช่วยให้ผอมได้สมใจอยาก โดยฉลากระบุเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา คอร์เดีย ซึ่งผู้ประกอบการได้แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้ว และการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาต อย. จึงมีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา และดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอ้างลดความอ้วนมารับประทาน จะทำให้เสี่ยงได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา และหากได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล 1556@FDA.MOPH.GO.TH หรือผ่านทาง ORYOR SMART APPLICATION หรือ LINE @FDATHAI หรือ สสจ. ทั่วประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ขับซีปลดภัยช่วงหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพรชัย วัฒนาธิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ในตอนเช้าอากาศเย็นและมีหมอกจางจัด ทักษะวิสัยในการขับขี่ไม่ดี จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยวิธีปฏิบัติในการขับขี่ให้ปลอดภัย คือ 1.เตรียมรถให้พร้อม ตรวจเช็คสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ รวมถึงสภาพยาง 2.ศึกษาเส้นทางที่จะไป และระมัดระวังเป็นพิเศษในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย 3.ขณะมีหมอกจางจัดไม่ควรเปิดไฟสูงเพราะจะทำให้ผู้ขับรถคันอื่นสายตาพร่ามัว และลดความเร็วลงเท่าที่สายตาจะสามารถมองเห็น 4.ไม่ควรขับแซงหรือเปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างกะทันหัน ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร 5.ไม่ขับรถคร่อมช่องทางการจราจรเกินไป ยึดแนวเส้นขอบถนนด้านซ้ายเป็นหลัก 6.หากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีและสภาพถนนจะลื่นกว่าปกติ ควรจอดรอในบริเวณที่ปลอดภัยจนกว่าทัศนวิสัยจะดีขึ้น 7.กรณีที่รถเสียควรหาจุดจอดรอที่ปลอดภัย เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และนำป้ายเตือนที่สะท้อนแสงมาวางไว้ด้านหลังรถ ห่างจากจุดที่จอดรอไม่น้อยกว่า 50 เมตร ทั้งนี้ หากพบเห็นอุบัติเหตุ ควรรีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยแลนด์พลัส</p>	<p>ข้อปฏิบัติระบบสำรองน้ำในอาคารสูง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดการหรือการดูแลรักษาระบบสำรองน้ำในอาคารสูง เพื่อให้คุณภาพน้ำสะอาดอยู่เสมอ นิติบุคคลหรือผู้ดูแลอาคารสูงควรปฏิบัติตามนี้ 1) สำรวจสถานที่ตั้งของถังน้ำ พื้นที่ตั้งควรมีขอบเขตชัดเจน มีหลังคาคลุม บริเวณทั่วไปต้องสะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ สามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไป ถังน้ำควรวางยกสูงจากพื้นประมาณ 15 ซม. มีแสงสว่างเพียงพอที่จะสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติในถังน้ำได้ 2) เลือกและดูแลถังน้ำ ถังน้ำต้องทำมาจากวัสดุที่ปลอดภัย สภาพถังน้ำไม่ชำรุดแตกร้าว โดยเฉพาะฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ทำความสะอาดง่าย ถังน้ำบนดินควรมีช่องระบายน้ำทั้งด้านล่างสุด เพื่อความสะดวกเวลาล้างทำความสะอาดถัง 3) รักษาคุณภาพน้ำ โดยส่วนมากอาคารสูงจะใช้ น้ำจากการประปา ซึ่งคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ได้มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย 4) จัดให้มีผู้ดูแล ควรเป็นผู้ที่มีความรู้หรือได้รับการอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และต้องจัดระบบการดูแล โดยแบ่งเป็นงานประจำวัน เช่น การตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย งานประจำสัปดาห์ งานประจำเดือน เช่น งานสำรวจ ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำ งานประจำ 6 เดือน เช่น การล้างถังน้ำ และงานประจำปี เช่น การล้างถังน้ำ การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น และ 5) มีการป้องกันสัตว์น้ำโรค โดยควรมีรั้วรอบขอบชิด หากเป็นอาคารมีหลังคาคลุม ควรมีการป้องกันนก หนู เข้าไปทำรังหรือพักอาศัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้ำในถัง
ไอเอ็นเอ็น	<p>โรคอ้วนลงพุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และภาวะน้ำหนักเกินจนเกิดโรคอ้วนลงพุง ประชาชนควรตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เริ่มจากการควบคุมและเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนลงพุง เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องมากเกินไปจนสามารถเกิดขึ้นได้ในเพศชายที่มีเส้นรอบเอวเกินกว่า 90 ซม. และเพศหญิงที่มีเส้นรอบเอวเกินกว่า 80 ซม. ร่วมกับการมีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 18.5 – 24.9 ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง โดยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วัน เลือกบริโภคอาหารจำพวกผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม</p>
เว็บไซต์ ThaiPBS	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิชัย ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 เปิดเผยข้อมูลโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูล ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2561 พบผู้ป่วย 4,200 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน เฉพาะเดือนต.ค. พบผู้ป่วย 728 คน มากสุดใน จ.สงขลา และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน นอกจากนี้ ยังพบโรคชิคุนกุนยา 1,200 คน โดยเดือนพ.ย.พบผู้ป่วยถึง 570 คน หลังจากนั้นจะร่วมกันรณรงค์ 3 เก็บ คือ เก็บน้ำ เก็บบ้าน และเก็บขยะ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรค</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์ประชาไทย	<p>ทำฟันปลอมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านนิยมใช้บริการหมอฟันเถื่อน โดยโทรเรียกมาให้บริการถึงที่บ้าน ราคาซี่ละ 200-300 บาท หรือหากทำแบบถอดทั้งแผง ซุดละ 1,900 บาท</p> <p>ด้าน ทพ.วิวัฒน์ ศรีวัฒนา รอง นพ.สสจ.มหาสารคาม และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา กล่าวว่า เฉพาะที่รพ.มหาสารคามเจอผู้ป่วยที่ทำฟันกับหมอฟันเถื่อนแล้วมีปัญหาให้ทันตแพทย์แก้ไขเดือนละ 1-2 ราย จึงฝากถึงผู้บริโภคว่า การถอนฟันจะกระทบกับเส้นประสาท ทำให้หูหนวก ตาบอดหรือมีอาการทางโรคประสาท เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง สำหรับเรื่องการเสียชีวิตฟันไม่ยอมถูกถอนทิ้ง ทันตแพทย์จะถอนในสิ่งที่สมควรเท่านั้น ซึ่งการใส่ฟันปลอมเถื่อนทับฟันที่เป็นหนองจะทำให้เจ็บและทำให้มีปัญหาในภายหลัง ทั้งนี้ สิทธิประกันสังคม บัตรทอง หรือข้าราชการ สามารถรับบริการทำฟันปลอมชนิดถอดได้ฟรี</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. กล่าวภายหลังการประชุมขับเคลื่อนมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย ดังนี้ 1.สร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ มี พม. เป็นเจ้าภาพหลัก 2.ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ มี รง. เป็นเจ้าภาพ 3.ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มี สธ. เป็นเจ้าภาพ 4.ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ มี มท. เป็นเจ้าภาพ 5.ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย มี พม. เป็นเจ้าภาพ และ 6.สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ มี สธ. เป็นเจ้าภาพ</p> <p>นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการยกระดับขีดความสามารถเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1.ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมผู้สูงอายุ 2.การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น 3.ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4.พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ และที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ ภายใน 6 เดือน-1 ปี ให้เห็นผล โดยจะเสนอ ครม.พิจารณาวันที่ 4 ธ.ค.นี้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>สถิติการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอบทความ นายทศพร ติริสัมพันธ์ เลขาธิการคกก.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยในการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รายงานภาวะสังคมไทย ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2561 ว่า ประเทศไทยมีคนพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จถึงกว่า 10 เท่า โดยกรมสุขภาพจิตประมาณการในแต่ละปีมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย 5 หมื่นกว่าคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน มูลค่าความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายในปี 2548 สูงถึง 1.6 หมื่นล้านบาท ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 4,000 คน/ปี โดยในปี 2560 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 3,934 คน ผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 50% ของการฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจากโรคซึมเศร้า การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ต้องเริ่มจากครอบครัว ขณะที่สังคมต้องช่วยกันสังเกตสัญญาณเตือนของผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตาย</p> <p>ทั้งนี้ สธ.ได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการฆ่าตัวตายให้เหลือ 6 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564 โดยจัดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับแนวทางอื่น เช่น 1.จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมต่าง ๆ 2.ฝึกอบรมให้กับบอส. 3.ให้ความรู้ในการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ</p>
<p>ช่อง one เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์สนุก ไทยรัฐออนไลน์ Chiangmainews</p>	<p>เตือนอุบัติเหตุจากไม้เสียบลูกชิ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เข้าเยี่ยมอาการ ด.ช.ธนวัฒน์ นามวงศ์ อายุ 8 ขวบ ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไม้เสียบลูกชิ้นแทงทะลุลิ้น ขณะกำลังนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และรถเบรกกะทันหัน โดยอาการของเด็กดีขึ้นแล้ว แต่แพทย์ต้องดูเรื่องการติดเชื้อ และอยากฝากเตือนเด็กหรือผู้ปกครอง ไม่ควรรับประทานอาหารหรือขนมที่มีไม้เสียบขณะโดยสารรถ เพราะหากรถเกิดอุบัติเหตุหรือหยุดกะทันหัน ไม้หรือของแหลมอาจจะเสียบอวัยวะในร่างกายได้ และหากเข้าส่วนสำคัญ อาจถึงแก่ชีวิต</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch